

BÁO CÁO

Công tác năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Chương trình công tác năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2018

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh

1.1. Công tác chuẩn bị kỳ họp

Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất dự kiến chương trình kỳ họp. Sau Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 21/5/2018 và Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 22/10/2018 về dự kiến chương trình kỳ họp thứ sáu và thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản phân công nhiệm vụ thẩm tra, giám sát trước kỳ họp thứ bảy đối với Thường trực và các Ban HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan triển khai các công việc chuẩn bị cho kỳ họp đảm bảo tiến độ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Để thống nhất về thời gian, thành phần, nội dung, trình tự và phương pháp tổ chức tiếp xúc cử tri ở các huyện, thành phố, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 115/KH-HĐND ngày 01/6/2018 và Kế hoạch số 222/KH-HĐND ngày 26/10/2018 về việc triển khai công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu và thứ bảy HĐND tỉnh. Đồng thời phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh sớm hoàn thành các văn bản, tài liệu phục vụ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Căn cứ Kế hoạch Tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố đã tổ chức 40 điểm tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thời gian, địa điểm và danh sách đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trên

địa bàn tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp được 79 kiến nghị trước kỳ họp thứ 6 và 48 kiến nghị trước kỳ họp thứ 7 để báo cáo tại các kỳ họp thường lệ, đồng thời chuyển tới UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để trả lời cử tri.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực HĐND và UBND tỉnh, các sở, ngành tích cực tham mưu xây dựng các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh đã khẩn trương tiến hành các hoạt động thẩm tra, giám sát theo quy định của pháp luật. Trước kỳ họp thứ sáu và thứ bảy, các Ban HĐND tỉnh đã tiến hành 39 buổi thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình dự thảo nghị quyết; qua hoạt động thẩm tra, thành viên các Ban đã có nhiều ý kiến đóng góp vào nội dung các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và đã được các sở, ngành tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện. Trước kỳ họp thứ bảy, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp để nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-HĐND ngày 11/10/2018 về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 và đã có văn bản gửi đến những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh để báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Lập danh sách người được lấy phiếu, người không được lấy phiếu tín nhiệm để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh thực hiện tiếp nhận và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập bằng hình thức niêm yết tại tầng 3 trụ sở HĐND - UBND tỉnh và sao gửi tới Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh để công khai tại tổ, gửi các báo cáo của những người được lấy phiếu tín nhiệm đến các đại biểu HĐND tỉnh theo đúng quy định.

Từ kỳ họp thứ sáu, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND tỉnh. Quyết định triệu tập kỳ họp, các tài liệu kỳ họp đã được chuyển sớm tới các đại biểu tham dự kỳ họp bằng các hình thức: gửi qua phần mềm quản lý văn bản và đăng tải trên trang Thông tin điện tử của HĐND tỉnh, để giúp các đại biểu chủ động trong việc tra cứu tài liệu và chủ động bố trí thời gian về dự kỳ họp đầy đủ.

1.2. Công tác tổ chức kỳ họp

Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng kịch bản kỳ họp để Chủ tọa kỳ họp điều hành các kỳ họp trong năm 2018 đảm

bảo đúng luật, dân chủ, công khai. Tại kỳ họp thứ 6, các đại biểu HĐND tỉnh tích cực thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, về các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, xem xét nội dung trả lời, kết quả thực hiện của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, có 07 đại biểu HĐND tỉnh đặt 07 câu hỏi chất vấn thuộc 04 lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, nội vụ, cải cách hành chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh chất vấn là những vấn đề thực tế có nhiều bức xúc và cử tri quan tâm.

Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành thông báo nội dung phiên thảo luận và phiên chất vấn gửi các cấp, các ngành, các địa phương để các cơ quan và người có thẩm quyền tiếp thu, tổ chức thực hiện; đồng thời gửi tới các đại biểu HĐND tỉnh để giám sát việc thực hiện.

Các Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành kịp thời và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh như: Trang thông tin điện tử của tỉnh, của HĐND tỉnh; Công báo; Báo Nam Định; gửi qua phần mềm quản lý văn bản tới các đại biểu HĐND tỉnh để thuận tiện cho việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương và thuận tiện cho các đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát.

2. Hoạt động giám sát

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ - HĐND ngày 25/12/2017 về chương trình giám sát năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề theo kế hoạch và đúng quy định của pháp luật.

2.1. Giám sát thường xuyên

a) Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Trước các kỳ họp thường lệ năm 2018, UBND tỉnh đã có các báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh phân công Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị giám sát báo cáo của UBND tỉnh. Trước kỳ họp thứ bảy, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát thực tế kết quả giải quyết một số kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước về các nội dung: việc cung cấp nước sạch cho nhân dân 04 xã khu vực cụm Ba Lạt, huyện Giao Thủy; kết quả giải quyết việc gây ô nhiễm môi trường của trang trại chăn nuôi cạnh sông Sò, thuộc địa phận xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy; tiến độ kết quả thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường tại làng nghề Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực; tiến độ thực hiện dự án thay thế nguồn nước thô cho nhà máy nước Vụ Bản.

Qua giám sát cho thấy, sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiêm túc tiếp thu, giải quyết, trả lời cơ bản đầy đủ những kiến nghị của cử tri; nhiều nội dung đã được tiếp thu, giải quyết xong. Tuy nhiên, còn có những kiến nghị trả lời chung chung, chưa có giải pháp và kế hoạch thực hiện cụ thể, có những kiến nghị trả lời mới dừng ở mức chỉ đạo, giao nhiệm vụ của UBND tỉnh cho các sở, ngành, địa phương thực hiện.

b) Giám sát kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn và thực hiện kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh.

Trước kỳ họp thứ sáu và thứ bảy HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị giám sát các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn và kết quả thực hiện kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ năm và thứ sáu HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan cơ bản báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn cũng như các kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh. Tuy nhiên, một số nội dung chủ yếu là giải trình, chưa trả lời đúng trọng tâm hoặc mới báo cáo về chủ trương mà chưa có giải pháp và kế hoạch thực hiện cụ thể.

c) Giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại các cuộc giám sát chuyên đề.

Trước các kỳ họp thường lệ năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị giám sát các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kiến nghị sau các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về “Thực hiện Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công trên địa bàn tỉnh”, “Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”, “Công tác quản lý nhà nước đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện”, “Công tác quản lý quy hoạch, cấp phép khai thác khoáng sản; thực trạng khai thác khoáng sản tại các tuyến sông và mở bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng tại các bãi sông trên địa bàn tỉnh”. Qua giám sát cho thấy UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện những kiến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu trong báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Tuy nhiên, một số tồn tại như tình trạng tập kết nguyên vật liệu vi phạm hành lang bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, vụ việc phát sinh ngày càng tăng. Các sở, ngành còn lúng túng trong việc quy hoạch bãi tập kết vật liệu xây dựng gắn kết với đảm bảo hành lang bảo vệ đê điều và công trình thủy lợi, quy hoạch bến thủy nội địa (trong quy hoạch giao thông vận tải) và quy hoạch vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

d) Giám sát Quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố

Trong năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh nhận được 61 quyết định của UBND tỉnh (trong đó có 17 quyết định quy phạm pháp luật), 42 Nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố và đã phân công các Ban HĐND tỉnh giám sát các văn bản theo quy định. Qua giám sát cho thấy các Quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố gửi về Thường trực HĐND tỉnh cơ bản ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục, tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn địa phương. Tuy nhiên, một số Nghị quyết của HĐND cấp huyện còn sai sót về thể thức và nội dung văn bản. Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản số 206/HĐND-TT ngày 17/10/2018 đề nghị khắc phục một số hạn chế trong việc ban hành Nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố.

2.2. Giám sát chuyên đề

Trong năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, xây dựng Kế hoạch và tiến hành giám sát 02 chuyên đề:

- Chuyên đề *“Tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có thu thuộc các sở, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố Nam Định quản lý (trừ sự nghiệp y tế, sự nghiệp giáo dục và đào tạo)”*.

- Chuyên đề *“Công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2014 - 2018”*.

Hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra và tuân thủ đúng các quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, kết quả giám sát được Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tại kỳ họp thứ sáu và thứ bảy HĐND tỉnh.

3. Hoạt động khảo sát

Để phục vụ cho hoạt động giám sát và việc xem xét, giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế một số dự án xây dựng khu dân cư tập trung trên địa bàn các huyện Mỹ Lộc, Ý Yên, Xuân Trường, Vụ Bản; khảo sát một số dự án xây dựng, nâng cấp đường giao thông: tỉnh lộ 487B, tỉnh lộ 485B (đoạn từ đê hữu sông Đào đến QL 21), một số tuyến đường trên địa bàn huyện Xuân Trường, Ý Yên; khảo sát việc sử dụng tài sản công của Trung tâm Y tế huyện Ý Yên (sử dụng vào mục đích liên doanh, liên kết để mở phòng tiêm chủng dịch vụ phục vụ nhân dân)...

4. Tổ chức các phiên họp thường lệ của Thường trực HĐND tỉnh và giải quyết những công việc phát sinh giữa hai kỳ họp

Trong năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 12 phiên họp thường kỳ hàng tháng và các phiên họp khác. Các thành viên Thường trực HĐND tỉnh đã tham gia đầy đủ các phiên họp, đồng thời tích cực thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật. Nội dung các phiên họp chủ yếu để thống nhất kế hoạch và đánh giá hoạt động thường xuyên của Thường trực HĐND, của các Ban HĐND và của Văn phòng HĐND tỉnh; đánh giá về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ sáu, công tác chuẩn bị kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; xem xét cho ý kiến đối với nội dung đề nghị của UBND tỉnh... và tổ chức phiên họp để nghe lãnh đạo Sở Y tế và các cơ quan liên quan báo cáo giải trình những nội dung liên quan đến việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Trung tâm Y tế huyện Ý Yên.

Trong năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận các văn bản của UBND tỉnh đề nghị xem xét, cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Thông qua nghiên cứu hồ sơ và tổ chức khảo sát thực tế, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành 45 văn bản cho ý kiến để UBND tỉnh triển khai thực hiện theo quy định.

5. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh đảm bảo nghiêm túc, tuân thủ các qui định của pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận, phân loại các đơn, thư để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo biết. Tính đến hết tháng 11 năm 2018, Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tiếp 63 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp nhận 186 đơn. Thường trực HĐND tỉnh đã xử lý, chuyển 57 đơn đến các cơ quan có liên quan xem xét giải quyết. Đối với những vụ việc phức tạp, Thường trực HĐND tỉnh đã giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát để trả lời công dân và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh như giám sát việc giải quyết tố cáo, kiến nghị của một số công dân xã Yên Thắng, huyện Ý Yên.

6. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác

- Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động thẩm tra, giám sát của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét và cho ý kiến về chương trình hoạt động; kế hoạch thẩm tra, giám sát của các Ban HĐND tỉnh. Sau hội nghị liên tịch, Thường trực HĐND tỉnh có thông báo phân công nhiệm

vụ thẩm tra trước kỳ họp cho các Ban HĐND tỉnh, căn cứ vào sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch và tiến hành các hoạt động thẩm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

- Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND các huyện, thành phố với các nội dung: Kỹ năng tổ chức hoạt động giám sát về thực hiện các chế độ chính sách xã hội; tăng cường vai trò của HĐND trong cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tổ chức 02 Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố tại huyện Giao Thủy và huyện Trực Ninh. Tại các Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố đã đánh giá kết quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; đồng thời thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về “Giải pháp thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu” và “Giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Thường trực HĐND trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri”.

- Tổ chức đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tham dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Bình và học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác tại một số tỉnh, thành phố khác.

- Năm 2018, Thường trực HĐND đã xây dựng và trình tại kỳ họp thứ sáu và thứ bảy HĐND tỉnh 04 hồ sơ dự thảo Nghị quyết thuộc nhiệm vụ của HĐND tỉnh và ban hành 02 Nghị quyết cá biệt thuộc nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh theo đúng quy định.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về hoạt động của HĐND tỉnh lên Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ theo quy định.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH NĂM 2019

1. Chủ động phối hợp với Thường trực UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh trong năm 2019 với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp, nâng cao chất lượng hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp.

2. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát theo quy định của pháp luật, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên; chú trọng giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; giám sát kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn,

kết quả thực hiện kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh tại các kỳ họp; kết quả thực hiện các kiến nghị tại báo cáo giám sát chuyên đề năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh.

3. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề năm 2019; thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND tại các kỳ họp thường lệ, đồng thời phân công các Ban HĐND tỉnh giám sát các Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố.

4. Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ sáu, thứ bảy. Phối hợp với Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn về kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND các huyện, thành phố.

5. Tiếp tục phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri và tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân và tổ chức đề đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

6. Phối hợp, triển khai các hoạt động giám sát của các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tham gia các hội nghị, hội thảo do các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ tổ chức.

Trên đây là Báo cáo công tác năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT

**TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Viết Hưng